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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 
 

 
  

40 มรภ.หนาหงาย ครุศาสตรคุณภาพต่ํา เหลิงคดิเปนมืออาชพี 
   จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)ของคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร 57 สถาบัน พบวามีเพียงคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคามแหงเดียวเทานัน้ ท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก โดยคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรสวนใหญอยูใน
ระดับพอใช  

นายสุขุม เฉลยทรัพย  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กลาววา ผลการประเมินที่ออกมาถือ
เปนการตบหนามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหงเปนอยางยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยเหลานี้เติบโตมาจากสถาบันฝกหัดครู และถือวา
เปนสถาบันผลิตครูมืออาชีพ แมผลประเมินจะบอกวาคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีทั้งที่อยูในระดับ
ดี พอใช และตองปรับปรุง แตหากพิจารณาดานความเปนเลิศของการทําหนาที่ผลิตครูแลวนับวามีปญหามาก ซึ่งปญหาสวนหนึ่ง
เกิดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมุงทําหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาใหครบทุกดาน และคิดวาการผลิตครูนั้นทํามานานแลว อีกทั้งมี
การเปดสอนสาขาใหมๆ ที่เปนที่ตองการของสังคมมากขึ้น ทําใหการใหความสําคัญกับคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรนอยลง ทํา
ใหทรัพยากรที่จะมาใชในการสอนนักศึกษาครูนอยลงดวยเพราะตองนําไปใชกับคณะ/สาขาอื่นๆ ดวย 

“เปนเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเหลิงกับการเปนวิทยาลัยครูมากอน ทําใหมีความคิดวาไมมีใครทําไดดีกวาเรา ซึ่งเปน
ความคิดที่อันตรายมากเพราะทําใหไมเกิดการพัฒนา ซึ่งระยะหลังการสงอาจารยที่จบในสายครุศาสตร ศึกษาศาสตรไปศึกษาตอ
ระดับที่สูงขึ้น ก็มักจะเปนการศึกษาตอในสาขาอื่นไมใชการตอยอดในสาขาเดิม ยิ่งทําใหผูที่มีสามารถในดานดังกลาวลดนอยลง
ดังนั้น ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะตองออกมายอมรับความจริงวา สถาบันแหงไหนไมมีคุณภาพและจะตองแกไขปรับปรุง
อยางไร จุดออนอยูที่ไหน ไมใชคิดแตแกตัว เพราะแมวาการผลิตครูจะลดนอยลง แตก็ตองใหความสําคัญ นอกจากนี้การ
แกปญหาคุณภาพครูของประเทศไทยก็มักจะใชวิธีการต้ังสถาบันใหมๆ มาทําหนาที่แทน ทั้งที่ควรสนับสนุนใหสถาบันที่เคยทํา
หนาที่อยูเดิม สามารถบริหารจัดการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”  

นายสุขุม กลาวและวา  การที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลประเมินไมถึงระดับดีมากนั้น ทางจุฬาฯ ให
เหตุผลวาไปเสียคะแนนที่บัณฑิตที่จบออกมาไดงานทําไมตรงสาขา นั่นเปนเพราะบัณฑิตเขามีทางเลือกมากกวา เปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานมากกวา แตสําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎแลวไมไดมีทางเลือกเหมือนจุฬาฯ เมื่อเรียนจบแลวก็ตองไป
เปนครู  

 
 

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ   ฉบับประจําวันท่ี  ๔   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๒  หนา   
 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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